

MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO KỸ THUẬT CỦA CÁC CẤP TỈNH, HUYỆN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP.

NGUYỄN CHƯƠNG

Trong sự lãnh đạo nông nghiệp hiện nay, ở các cấp tỉnh, huyện thường có một điều băn khoăn: tỉnh, huyện có nhiều chủ trương đúng, tốt, nhưng vì sao không thực hiện được? Hoặc thực hiện ít hiệu quả?

Sau đây xin trình bày một số ý kiến.

Trung ương Đảng đã nêu: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có ba mặt: cách mạng về quan hệ sản xuất, các mạng về kỹ thuật, cách mạng về tư tưởng và văn hoá. Trong đó cách mạng về kỹ thuật là then chốt. Theo tinh thần ấy, sản xuất nông nghiệp của một địa phương muốn tiến lên, cần có ba điều kiện:

- *Hợp tác sản xuất nông nghiệp được củng cố tốt*; các mặt quản lý của hợp tác xã được cải tiến tốt nhằm phát huy thật sự quyền làm chủ của tập thể xã viên.

- *Kỹ thuật tốt*: kể cả xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và cải tiến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp.

- *Sự lãnh đạo của các cấp đảng và chính quyền* được vững mạnh.

Muốn sản xuất nông nghiệp lên, phải lấy cách mạng kỹ thuật làm then chốt. Phải đưa kỹ thuật vào sản xuất, phải xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật, phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến. Đối với trồng trọt, không giải quyết tốt những khâu nước, đất, phân, giống, phòng trừ sâu bệnh... ; đối với chăn nuôi không giải quyết tốt các khâu thức ăn, giống, thú y... thì sản xuất không thể phát triển một cách vững chắc, mạnh mẽ được.

Muốn đưa kỹ thuật vào sản xuất, phải củng cố tốt hợp tác xã nông nghiệp. Vì xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và áp dụng kỹ thuật tiên tiến đòi hỏi đầu tư nhiều lao động; đòi hỏi một sự quản lý chặt chẽ. Kinh nghiệm chứng minh, chỉ nơi nào hợp tác xã được củng cố và quản lý tốt, mới có thể đưa kỹ thuật vào sản xuất một cách hiệu quả và thắng lợi. Song mặt khác, cần nhận rõ, chỉ nơi nào đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật, đưa kỹ thuật vào sản xuất thắng lợi thì hợp tác xã mới được củng cố và tiến bộ. Sản xuất thắng lợi, đời sống xã viên được bảo đảm và cải thiện, đóng góp cho Nhà nước và thu nhập xã viên đều tăng, xã viên đều tha thiết yêu quý hợp tác xã. Trái lại nơi nào sản xuất sút kém, đời sống không đảm bảo, xã viên sẽ kém tin tưởng, những tính toán cá nhân sẽ càng tăng, mâu thuẫn nội bộ có thể phát triển. Theo ý nghĩa trên, có thể nói cách mạng kỹ thuật là then chốt để củng cố hợp tác xã nông nghiệp.

Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ngày nay không thể chỉ đạo theo lối hành chính, động viên, đốc chiến chung chung được nữa. Mà phải đi vào cách mạng kỹ thuật, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp, cải tiến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi,...

Không thực hiện thủy lợi hoá thì không thể ổn định sản xuất, không thể giữ vững và mở rộng diện tích, cũng không thể tăng vụ, tăng năng suất, không sản xuất chế biến nhiều phân bón thì làm sao bảo đảm đủ chất dinh dưỡng để cây trồng có năng suất cao? Không có giống nhiều, giống đủ, giống tốt thì trồng trọt cũng như chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, đều không thể phát triển mạnh được. Tất cả những điều kể trên đều chứng minh: cách mạng kỹ thuật phải là then chốt để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ở nước ta.

Muốn đưa kỹ thuật vào nông nghiệp, phải củng cố, xây dựng đảng ở nông thôn được tốt. Kinh nghiệm chứng minh chỉ ở nơi nào, huyện uỷ, đảng uỷ, chi bộ đoàn kết chặt chẽ, tư tưởng, tác phong tốt mới đưa kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được tốt. Song củng cố, xây dựng Đảng ở nông thôn phải theo phương hướng và xoay quanh 3 cuộc cách mạng, lấy

cách mạng kỹ thuật làm then chốt, để làm cho sản xuất nông nghiệp phát triển thắng lợi, thông qua cách mạng kỹ thuật để rèn luyện, thử thách đảng bộ và từng đảng viên. Cách mạng kỹ thuật tiến hành trên đồng ruộng, thì cán bộ đảng viên phải để nhiều thì giờ phải cần cù lao động dũng cảm và gương mẫu. Kỹ thuật và sản xuất thắng lợi sẽ tạo điều kiện làm cho Đảng được đoàn kết, củng cố, hăng hái tin tưởng tiến lên

Từ thực tiễn chỉ đạo tốt kỹ thuật sản xuất, nông nghiệp của một số tỉnh, huyện có thể nêu lên vài kinh nghiệm dưới đây:

1. **Chỉ đạo theo vùng.** Chung cả tỉnh và riêng từng huyện, đặc điểm tình hình, cấu tạo ruộng đất và điều kiện canh tác thường không hoàn toàn giống nhau, vì vậy, muốn có phương hướng sản xuất đúng, muốn thực hiện tốt những kỹ thuật thâm canh nhằm đẩy mạnh năng suất các loại cây trồng và phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, tỉnh uỷ, huyện uỷ không thể chỉ đạo nông nghiệp nhất loạt như nhau mà nhất thiết phải chỉ đạo theo vùng, căn cứ vào vị trí, đặc điểm và khả năng cụ thể của từng vùng để có chủ trương và những biện pháp thích hợp.

2. **Tập trung dứt điểm.** Vì thâm canh tăng năng suất là một quá trình phấn đấu toàn diện, bao gồm nhiều khâu quan hệ mật thiết với nhau, khâu này có khâu có ảnh hưởng tới khâu khác, nên chỉ đạo nông nghiệp, muốn thu thắng lợi khổng lồ thì dàn mỏng, không thể khâu nào cũng làm dang dở, được đến đâu hay đến đó mà phải tùy theo sự phát triển của thời vụ dựa vào sự phân tích và đánh giá tình hình thực tiễn của địa phương, chỉ rõ những việc cần tập trung dứt điểm trong từng thời gian nhất định. Tập trung dứt điểm khâu nào, công việc nào, có nghĩa là tỉnh uỷ, huyện uỷ cần đầu tư vào đó vật tư, công sức và cán bộ, cần huy động sự đóng góp và dịch vụ của các ngành, cần tổ chức và động viên lực lượng quần chúng hướng vào mục tiêu đã được đề ra. Thắng lợi từng khâu, từng vụ tất yếu dẫn đến thắng lợi chung của từng địa phương trong cả quá trình phấn đấu nhằm thâm canh tăng năng suất trong nông nghiệp. Tuy vậy, nói tập trung dứt điểm không có nghĩa là chỉ dứt điểm những việc cụ thể, có quan

hệ đến thời vụ trước mắt, mà phải biết kết hợp yêu cầu trước mắt với nhiệm vụ lâu dài, thông qua việc hoàn thành những khâu trước mắt để xây dựng từng bước cơ sở vật chất kỹ thuật lâu dài cho toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp của địa phương, tạo điều kiện cho nông nghiệp địa phương có được những cơ sở vững chắc.

3- **Tập huấn.** Tập huấn cán bộ, đảng viên và quần chúng xã viên về mặt kỹ thuật là biện pháp rất quan trọng để đưa kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Không thể chỉ động viên hô hào chung, cũng không thể chỉ nhắc nhở về mục đích và ý nghĩa của cách mạng kỹ thuật tại một vài cuộc họp là đủ để áp dụng kỹ thuật tiên tiến. Cần phải mở nhiều lớp tập huấn từ trên xuống dưới, từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng xã viên, vụ này qua vụ khác, năm này qua năm khác, mỗi đợt tập huấn là một dịp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho đảng viên và quần chúng, đồng thời cũng là một dịp để rèn luyện cho họ về thao tác kỹ thuật mới. Thực tế cho thấy: nơi nào trong tập huấn cán bộ cấp trên gương mẫu, đảng viên và đoàn viên gương mẫu, thì nơi đó kỹ thuật tiên tiến được tiếp thụ và áp dụng rộng rãi trong quần chúng xã viên.

4. Làm điểm và nhân điểm ra diện.

Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp nói chung, chỉ đạo kỹ thuật nông nghiệp nói riêng, nhất là chỉ đạo việc áp dụng những biện pháp kỹ thuật mới, là một vấn đề khó khăn, phức tạp. Vì vậy phải lựa chọn nơi tiêu biểu cho từng vùng, nơi có điều kiện chủ quan và khách quan tương đối thích hợp, để đi trước một bước làm thí điểm. Qua thí điểm, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để mở rộng ra diện. Đối với tỉnh ủy, huyện ủy làm điểm không phải là mục đích chỉ đạo kỹ thuật, mà làm điểm chỉ là biện pháp đạt tới mục đích là mở rộng việc áp dụng kỹ thuật mới ra toàn diện, để đạt tới mục đích là đẩy mạnh phong trào thâm canh tăng năng suất của địa phương.

5- **Kết hợp Đảng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và quần chúng** trong quá trình đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp. Cách mạng kỹ thuật, cũng như bất kỳ nhiệm vụ cách mạng nào khác đều phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không có Đảng chỉ ra đường lối, phương hướng,

không có tác dụng chỉ đạo thực hiện của các tổ chức đảng và tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cuộc vận động thâm canh tăng năng suất trong nông nghiệp không thể thực hiện được. Giúp các cấp uỷ đề ra chủ trương và biện pháp đúng đắn, giúp các cấp uỷ nghiên cứu và đưa các kỹ thuật vào sản xuất chính là nhiệm vụ của các cán bộ kỹ thuật, của các cơ quan kỹ thuật. Cấp uỷ càng quan tâm bồi dưỡng và sử dụng cán bộ kỹ thuật bao nhiêu, công tác chỉ đạo kỹ thuật của cấp uỷ càng sắc sảo, nhạy bén bấy nhiêu; đồng thời cấp uỷ lại phải đi sâu phát động quần chúng, kết hợp kinh nghiệm làm ăn cổ truyền của quần chúng với kiến thức khoa học của đội ngũ cán bộ chuyên môn, nâng cao giác ngộ của quần chúng đối với cách mạng kỹ thuật, làm sao cho đông đảo quần chúng có ý thức tích cực và tự giác đẩy mạnh việc thực hiện thâm canh, tăng năng suất trong nông nghiệp.

Tóm lại, các cấp uỷ đảng phụ trách chỉ đạo nông nghiệp, nhất là các cấp tỉnh, huyện cần nắm vững 3 cuộc cách mạng, lấy cách mạng kỹ thuật làm then chốt. Cần nắm vững ngón cờ cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp. Nói cải tiến sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng cũng là phải xoay chung quanh vấn đề này.

Cấp uỷ đảng cần nắm vững và thông suốt chủ trương cách mạng kỹ thuật của Đảng. Cần nghiên cứu kỹ đặc điểm, điều kiện vùng mình, địa phương mình để xác định phương hướng sản xuất, phương hướng kỹ thuật cho sát đúng. Cần xác định rõ xem mâu thuẫn gì là chính, vấn đề gì là vấn đề chủ yếu cản trở sản xuất và kỹ thuật nông nghiệp địa phương mình phát triển; rồi quyết tâm chỉ đạo, giải quyết theo lối tập trung dứt điểm từng việc, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật cho nông nghiệp, làm thí nghiệm, thí điểm đưa kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Cần kết hợp ba mặt: Đảng lãnh đạo, bồi dưỡng, phát huy cán bộ chuyên môn làm tham mưu đắc lực và phát động quần chúng rộng rãi làm cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp, như vậy sản xuất nông nghiệp nhất định sẽ giành thắng lợi to lớn.

